

Số : 35 /CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 1989

CHỈ THỊ

V/v thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế quốc doanh và CTHD trên địa bàn thành phố HCM theo quyết định số 101/HĐBT ngày 01/8/1989 của Hội đồng Bộ trưởng.

Thực hiện quyết định số 101/HĐBT ngày 01 tháng 8 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp thực hiện ngay các việc sau đây :

1/ Các Sở ban ngành, công ty trực thuộc thành phố, các quận huyện và các đơn vị sản xuất kinh doanh trung ương, địa phương trên địa bàn thành phố cần quán triệt mục đích yêu cầu của kỳ kiểm kê lần này theo tinh thần quyết định 101/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và phương án kiểm kê số 01/KK của Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của trung ương để khẩn trương chuẩn bị việc kiểm kê xác định đúng vốn sản xuất kinh doanh từng đơn vị và tiến hành trao quyền sử dụng tài sản cho đơn vị tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh.

2/ Thành lập các Ban chỉ đạo kiểm kê ở các sở ban ngành công ty trực thuộc thành phố, các quận huyện và các đơn vị cơ sở quốc doanh và công tư hợp doanh.

3/ Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố và Ban chỉ đạo kiểm kê các cấp nói trên cần tổ chức chỉ đạo cho các đơn vị sản xuất kinh doanh sưu tầm, chỉnh lý hồ sơ sổ sách kế toán đầy đủ tạo điều kiện cho công tác kiểm kê được tiến hành thuận lợi.

4/ Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của thành phố căn cứ vào việc hướng dẫn của Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của trung ương để hướng dẫn cụ thể cho các sở ban ngành, công ty và Ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành, công ty, Ủy ban

nhân dân các quận huyện trực thuộc thành phố và các đơn vị tập trung chi đạo và thực hiện tốt chỉ thị này.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Khắc Bình